

Lãnh đạo các cơ quan và tổ chức truyền tải thông điệp bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014 – Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN & MT) cho ra mắt hai đoạn phim ngắn (clip) tuyên truyền, khuyến cáo người dân không sử dụng và tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã (ĐVHD) trước kỳ nghỉ Tết sắp tới và khuyến khích bảo vệ các loài nguy cấp cho các thế hệ tương lai của đất nước.

Đây là những clip đầu tiên có sự xuất hiện của các nhà Lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Chính phủ trực tiếp đưa ra các thông điệp bảo tồn, nhấn mạnh đến mức độ nghiêm trọng của nạn buôn bán và tiêu thụ trái phép ĐVHD tại Việt Nam.

Các đoạn phim ngắn tuyên truyền được phát hành trong kỳ nghỉ đón chào năm mới và dịp Tết nguyên đán sắp tới do đây là khoảng thời gian cao điểm (từ tháng 10 đến tháng 3) của các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ ĐVHD do nhu cầu tiêu thụ các loại hàng hóa trong đó có ĐVHD gia tăng. Người tiêu dùng thường mua các sản phẩm làm từ ĐVHD để làm quà biếu, tặng hoặc làm đồ ăn, thức uống trong các bữa tiệc cùng gia đình và bạn bè.

Clip thứ nhất nhắc nhở chúng ta về một lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1963: "Rừng là vàng nếu chúng ta biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý". PGS., TS. Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong đoạn phim đã cho biết những tác động tiêu cực mà nạn tiêu thụ ĐVHD bất hợp pháp gây ra đối với tài nguyên đa dạng sinh học. Ông Bùi thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết thúc đoạn phim ngắn bằng thông điệp khuyến khích bảo vệ các loài nguy cấp, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam cho các thế hệ tương lai.

Clip thứ hai nhấn mạnh tính nghiêm trọng của nạn buôn bán và tiêu thụ trái phép ĐVHD. Đây là một vấn đề đang thu hút sự quan tâm của toàn cầu và công cuộc đấu tranh chống lại vấn nạn này đang cần có sự chung tay, hợp tác giữa chính phủ Việt Nam với các tổ chức và cộng đồng quốc tế. Trong phim, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường PGS., TS. Bùi Cách Tuyến, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Bà Victoria Kwakwa, và nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông David Shear, phát biểu và nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ của các tổ chức này với Chính phủ Việt Nam.

Săn bắt, buôn bán và tiêu thụ ĐVHD trái phép ngày càng gia tăng là một trong những thách thức lớn nhất đối với công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam hiện nay. Hoạt động này bắt nguồn từ việc sử dụng ĐVHD làm thực phẩm, rượu, thuốc y học cổ truyền, vật nuôi và đồ trang trí. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự biến mất của nhiều loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm trong các hệ sinh thái của Việt Nam và đang đẩy nhiều loài tới bờ vực tuyệt chủng. Cá thể tê giác cuối cùng của Việt Nam đã bị bắn chết để lấy sừng vào năm 2010 là một ví dụ. Hiện nay, các nhà khoa học ước tính rằng trong môi trường tự nhiên chỉ còn chưa đến 30 cá thể hổ và 100 cá thể voi sinh sống.

PGS., TS. Bùi Cách Tuyến cho biết "*Cần phải truyền tải một thông điệp mạnh mẽ rằng tiêu thụ ĐVHD bất hợp pháp đang làm đi mất một nguồn tài nguyên thiên nhiên giá trị và điều này đang gây ra tác động tiêu cực lớn đến hệ sinh thái của chúng ta. Do đó, bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học không chỉ vì môi trường thiên nhiên, mà còn vì những đóng góp đáng kể của đa dạng sinh học mang lại cho nền kinh tế quốc gia và sự phát triển của xã hội*".

"Chúng tôi hy vọng những clip này sẽ giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ ĐVHD; có thể tham gia bảo vệ chúng đơn giản bằng cách không mua, bán, hoặc sử dụng các loài nguy cấp và sản phẩm của chúng. Mỗi cá nhân đều có thể đóng góp để bảo vệ đa dạng sinh học độc đáo của quốc gia cho các thế hệ mai sau".

Mỗi clip có độ dài từ 45-60 giây và sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia và địa phương trong khoảng tháng Một và tháng Hai năm 2015. Việc phát sóng các clip là một phần của chiến dịch truyền thông rộng rãi của Bộ TN & MT nhằm kêu gọi bảo vệ ĐVHD trong dịp Tết sắp tới. Chiến dịch này bao gồm các hoạt động khác như tổ chức một sự kiện đặc biệt để thu hút sự tham gia của các nhà Lãnh đạo doanh nghiệp trẻ toàn quốc cam kết bảo vệ ĐVHD; và Hội thảo với Ban Tuyên giáo Trung ương để lồng ghép vấn đề này vào chương trình nghị sự của các cơ quan Chính phủ và các tổ chức khác.

Hai clip này được sản xuất trong khuôn khổ dự án "Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua cải cách chính sách và thay đổi thực trạng tiêu thụ các loài ĐVHD" (dự án WLC), do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh
Cục bảo tồn đa dạng sinh học, Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Địa chỉ: 10 Tôn Thất Thuyết, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: +84 4 3 7956868; máy lẻ 3116
Email: nguyenvananh.bca@gmail.com

Vấn đề tiêu thụ động vật hoang dã

Việt Nam được thế giới công nhận về giá trị sinh học độc đáo và là nơi phân bố của rất nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm và đặc hữu.

Tuy nhiên, buôn bán, tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã (ĐVHD) đang trở thành một vấn đề lớn. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực quản lý và bảo tồn các loài ĐVHD nhưng sự tăng trưởng kinh tế trong hai thập kỷ qua đã góp phần làm gia tăng tiêu thụ trái phép và không bền vững các loài ĐVHD. Nạn buôn bán và tiêu thụ trái phép ĐVHD là một trong những nguyên nhân chính làm suy giảm nhanh chóng quần thể nhiều loài thú, chim và bò sát.

Tiêu thụ ĐVHD trái phép và không bền vững không chỉ phá hủy quần thể các loài và phá hủy các hệ sinh thái mà còn gây tổn hại tới toàn xã hội, nền kinh tế, sức khỏe con người và thậm chí là an ninh quốc gia. Dự án WLC là một trong các sáng kiến của Chính phủ Việt Nam nhằm giải quyết vấn đề này.